

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 14 ธันวาคม 2547

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดดรง

วันนี้ (วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารหลักศิลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตดรง พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้ำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรที่ประสบอุทกภัย ปี 2546

เรื่อง งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การรายงานผลที่ได้เห็นชอบแนวทางและมาตรการการใช้สื่อของรัฐเพื่อ การศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว

เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.... .ศ.

เรื่อง โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

เรื่อง โครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม -

เรื่อง การยืนยันสถานภาพของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ องค์การ) (มหาชน

เรื่อง การพิจารณาทบทวนพิธีการและกระบวนการเข้าเมืองของนักท่องเที่ยว ต่างประเทศ

เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทย ในระยะ 10 เดือนแรกของปี 2547

เรื่อง รายงานการดำเนินการตามนโยบายเปิดเสรีการบิน

เรื่อง ขอเปิดดำเนินงานโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

เรื่อง วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดตรัง

เรื่อง มาตรการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพื่อสังคม

เรื่อง ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง เป็นพื้นที่ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย) ไทย - มาเลเซีย -Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT-GT)

เรื่อง รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมัน

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน ภายใต้มาตรการประหยัดไฟฟรี 2 ต่อ

เรื่อง ให้กำลังพลที่มาปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษการสู้รบ

เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษในกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

เรื่อง การเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนยปี 2547 เพิ่มเติม

เรื่อง ผลการดำเนินงานตามโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำภาคใต้ตอนล่าง

เรื่อง การเสนอตัวเป็นเจ้าของภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี พ .ศ.2559 (ค .ศ.2016)

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ณ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

เรื่อง ยุทธศาสตร์ 4 ปี สร้างกีฬาชาติ .ศ.พ)2548 - 2551)

เรื่อง แต่งตั้ง

เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพิ่มเติม

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

**1. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรูลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรที่ประสบอุทกภัยปี 2546**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรูลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ประสบอุทกภัย ปี 2546 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยรัฐบาลชดเชยเงินเป็นจำนวน 724.63 ล้านบาท

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรูลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ประสบอุทกภัย ปี 2546 เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ ทั้งนี้คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1.2 (คกก.1.2) ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ซึ่งได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว และมีมติรับทราบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรูลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ประสบอุทกภัย ปี 2546 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับผิดชอบปรับปรุงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรูลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัยปี 2546 ให้ชัดเจนและทันสมัย ทั้งจำนวนพื้นที่ เกษตรกร มูลค่าวงเงินที่เสียหาย และวงเงินที่จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล แล้วนำเสนอคณะกรรมการฯ คกก.1.2 พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ และรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณา

ธ.ก.ส. ได้หารือร่วมกับสำนักงบประมาณตามที่ คกก.1.2 มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 แล้ว และได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

1. มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรูลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัยปี 2546 ช่วงเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2546 ได้เกิดอุทกภัยทั่วประเทศ มีเกษตรกรรูลูกค้า ธ.ก.ส. ประสบภัย จำนวน 114,980 ครัวเรือน ในพื้นที่ 29 จังหวัด รวมพื้นที่การเกษตรเสียหาย 1.07 ล้านไร่ มูลค่าความเสียหาย 5,627.98 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้แทนรัฐบาลได้ไปตรวจเยี่ยมและรับทราบความเดือดร้อน จึงรับที่จะเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรูลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัยปี 2546 ให้ รัฐบาลพิจารณา โดยจะช่วยเหลือเช่นเดียวกับมาตรการช่วยเหลืออุทกภัยปี 2544 และ 2545 ดังนี้

หนี้เงินกู้เดิมก่อนประสพภัย

- (1) เกษตรกรลูกค้าที่ประสบภัยอย่างร้ายแรงจนสูญเสียชีวิตและไม่สามารถชำระหนี้ได้ ธ จะจำหน่ายลูกหนี้ดังกล่าวออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ .ส.ก. จะรับภาระเอง .ส.ก. โดย ธ
- (2) เกษตรกรลูกค้าที่ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง 'ไม่รวมหนี้เงินกู้) จะผิดผ่อนการชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ของ .ส.ก.ธ (โครงการนโยบายรัฐ .ส.ก.ธ3 ปี และงดคิดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยขอให้รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ ธ แทนเกษตรกรลูกค้าในอัตราดอกเบี้ยลูกค้า .ส.ก.) ชั้นดีเยี่ยมMRR) ซึ่งขณะนี้ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งนี้ เกษตรกรลูกค้าที่สามารถชำระหนี้เมื่อครบกำหนดผ่อน 1 ปี และไม่มีหนี้เงินกู้อื่นค้างชำระ จะได้รับการเลื่อนชั้นเกษตรกรลูกค้าขึ้น 1 ชั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ เกษตรกรลูกค้าชำระหนี้ เพื่อจะได้กู้เงินจาก ธ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ .ส.ก. กว่าเดิม

หนี้เงินกู้ฟื้นฟูการผลิต กรณีเกษตรกรลูกค้ามีความประสงค์จะขอกู้เงินสัญญาใหม่ ธ จะให้เงินกู้แก่เกษตรกร ลูกค้าเพื่อฟื้นฟูการผลิตในวงเงินรายละไม่เกิน .ส.ก. 30,000 บาท กำหนดชำระคืนเป็นรายปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงร้อยละ 3 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติตามชั้นลูกค้า โดยขอให้รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในส่วนที่ ธ ได้ลดให้แก่เกษตรกรลูกค้า สำหรับ .ส.ก. เกษตรกรลูกค้าในโครงการพักชำระหนี้ จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวด้วย แต่ความช่วยเหลือจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

2. วงเงินที่ ธ.ก.ส. ขอชดเชยตามมาตรการ ธ.ก.ส. ได้สำรวจข้อมูลเกษตรกรลูกค้าเป็นรายคนแล้วพบว่า มีเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง (ผลผลิตได้รับความเสียหายตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของผลผลิตที่ได้รับตามปกติ) ที่ จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว จำนวน 34,768 ครัวเรือน จึงขอให้สำนักงานประมาณตั้งงบประมาณชดเชยให้ ธ.ก.ส. เป็นจำนวนเงิน 724.63 ล้านบาท ดังนี้

2.1 การงดคิดดอกเบี้ยเกษตรกรลูกค้าเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่)1 เมษายน 2546 - 31 มีนาคม 2549) ขอชดเชยในอัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งขณะนี้ มีอัตราร้อยละ 7 ต่อปี เป็นวงเงินชดเชย 688.63 ล้านบาท

2.2 การให้เงินกู้ฟื้นฟูการผลิตแก่เกษตรกรลูกค้า ธ โดยลดดอกเบี้ยในอัตราร้อย .ส.ก. ละ3 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติตามชั้นเกษตรกรลูกค้า เป็นเวลา 3 ปี ขอชดเชยเป็นเงิน 36 ล้านบาท

3. การรับภาระของ ธ.ก.ส.

- 3.1 เกษตรกรลูกค้า ธ ที่ประสบอุทกภัยปี .ส.ก.2546 จำนวน 114,980 ครัวเรือน เป็นเกษตรกรลูกค้าที่ประสบอุทกภัยอย่างร้ายแรงที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ จำนวน 34,768 ครัวเรือน ทั้งนี้ ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 80,212 ครัวเรือน ธได้ช่วยเหลือตามมาตรการปกติของธนาคารแล้ว โดยการ .ส.ก. และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ไม่ปรับดอกเบี้ยเพิ่ม) ผิดผ่อนการชำระหนี้
- 3.2 หนี้เงินกู้เดิมของเกษตรกรลูกค้าที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยปกติหลายอัตราตั้งแต่ร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี ยังไม่คิด) ควรจะได้รับจากเกษตรกรลูกค้า .ส.ก.ทั้งนี้เฉพาะรายได้ดอกเบี้ยที่ ธ (อัตราปรับ ในปีแรก คือ จำนวน297.82 ล้านบาท แต่ ธขอ .ส.ก.ชดเชยจากรัฐบาลเพียง 245 ล้านบาท โดย ธ จะต้องรับภาระ จำนวน .ส.ก.52.82 ล้านบาท
- 3.3 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าที่ประสบอุทกภัยปี 2546 แตกต่างจาก โครงการนโยบายรัฐอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จำหน่ายเป็นหนี้สูญ เนื่องจาก การช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าที่ประสบอุทกภัยปี 2546 เป็นมาตรการพิเศษที่ รัฐบาลต้องการให้ ธช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้ามากกว่ามาตรการปกติที่ .ส.ก. ธนาคารดำเนินการอยู่แล้ว โดยเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือตาม มาตรการอุทกภัยปี2546 ยังคงเป็นเกษตรกรลูกค้าปกติของธนาคาร ธจึง .ส.ก. ไม่สามารถรับภาระต้นทุนดำเนินงานได้เช่นเดียวกับโครงการนโยบายรัฐอื่น ๆ

2. เรื่อง งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแล้วมีมติ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ คณะที่ 4 (ฝ่ายการวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬา) มีดังนี้

เห็นชอบให้ทบทุนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 เฉพาะในส่วนของพื้นที่การก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยย้ายจาก ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ ไปที่ราชพัสดุ ตำบลช้างเผือก ด้วยเหตุผลตามประเด็น อภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายการ ต่างประเทศ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวและกีฬานายสุวัจน์) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (เป็นประธานกรรมการ (ลিপตพัลลภ

อนุมัติงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการ พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2548 เป็นเงิน

366,000,000 บาท เพื่อบำรุงเงินสำหรับการดำเนินงานในปี พ .ศ.2548 และ
ผูกพันงบประมาณอีก 854,000,000 บาท สำหรับงบประมาณประจำปี พ .ศ.2549
และ พ .ศ.2550

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแผนงานการจัดงานมหกรรมพืชสวนให้สอดคล้อง
กับการดำเนินการสร้างศูนย์ประชุมดังกล่าวข้างต้น

สำหรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4
(ฝ่ายการต่างประเทศ วัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬา) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์
ลิปิเตพัลลภ) เป็นประธานกรรมการ ในส่วนของพื้นที่การก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่มีดังนี้

1. ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่าจากการเปรียบเทียบพื้นที่ก่อสร้างเห็น
ว่า พื้นที่ราชพัสดุหนองฮ่อ ตำบลข้างเฝือก เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้าง
ศูนย์ประชุมฯ ดังนี้

(1) **ทำเลที่ตั้ง** ติดกับเส้นทางสัญจรหลักห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร ห่าง
จากท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่บริเวณเดียวกับสถานที่
ก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรและศูนย์ส่งเสริมการกระจายสินค้า SME

(2) **ขนาด** พื้นที่จำนวน 240 ไร่ เพียงพอในการก่อสร้าง

(3) **สภาพพื้นที่** เป็นที่ราบมีความลาดชันน้อย เดิมเป็นที่ตั้งศูนย์ฝึก รถของ .
กระทรวงกลาโหม ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายออกไปแล้ว โดยได้รับเงินงบประมาณค่าขน
ย้าย จำนวน230,000,000 บาท โดยสภาพพื้นที่ดังกล่าว ข้างต้นจะทำให้
สามารถประหยัดค่าก่อสร้างได้

(4) **สถานะพื้นที่และการเข้าใช้ประโยชน์** เป็นที่ราชพัสดุในความดูแลของ
กรมธนารักษ์ ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีความเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

(5) **Zoning & Land Use ของพื้นที่โดยรอบ** อยู่ในกลุ่มพื้นที่กิจกรรมด้านการจัด
แสดงสินค้าและนิทรรศการ เช่นตลาดกลางการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและกระจาย
สินค้า SME อยู่ใกล้ตัวเมือง ย่านธุรกิจ ศูนย์ราชการ สนามกีฬา 700 ปี สนาม
กอล์ฟ ศูนย์กีฬาทางน้ำ และสถานที่จัดงานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่

(6) **ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สถานที่** ไม่มี

(7) **งบประมาณ** 1,220 ล้านบาท ไม่ต้องขอเพิ่ม แต่อาจต้องมีการปรับปรุงรูปแบบ
และรายละเอียดการก่อสร้างให้สอดคล้องกับพื้นที่และวัตถุประสงค์ของการทำงาน
โดยรายการก่อสร้างต่างๆ ยังคงสอดคล้องกับเงื่อนไขของ TOR เดิม และการ

ดำเนินการที่เกี่ยวข้องอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม เป็นเงิน 1,220,000,000 บาท

(8) กำหนดเริ่มก่อสร้างแล้วเสร็จ มิถุนายน 2548 - สิงหาคม 2549

(9) ความพร้อมในการรองรับการประชุมสำหรับมหกรรมพืชสวนพฤกษิกายน)2549 - มีนาคม 2550) มีความพร้อม

2. ที่ประชุมเห็นว่า จากข้อมูลและเหตุผลที่ ททท. นำเสนอการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ควรดำเนินการที่ตำบลช้างเผือก ตามที่ คณะรัฐมนตรีเคยมีมติไว้เดิมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 และวันที่ 27 เมษายน 2547 จะเป็นการเหมาะสมกว่า เนื่องจากจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายในกรอบ TOR เดิม โดยไม่ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณไม่กระทบต่อการจัดงานมหกรรม พืชสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการนี้ไว้เดิมจำนวน 1,450,000,000 บาท ซึ่งมีใช้เป็นการอนุมัติเงินงบประมาณดำเนินการ ประกอบกับมิได้มีการตั้งงบประมาณปี 2548 เพื่อการนี้ไว้ จึงไม่มีงบประมาณที่จะเบิกจ่ายจริง ดังนั้น เมื่อได้ข้อยุติในเรื่องสถานที่ก่อสร้างศูนย์ประชุม ฯ ททท. จะต้องเร่งดำเนินการทำเรื่อง ขออนุมัติงบกลาง ประจำปี 2548 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้สำหรับวงเงินที่เหลือ จำนวน 1,220,000,000 บาท โดยให้ประสานการดำเนินการกับสำนักงบประมาณ

3. เรื่อง การรายงานผลที่ได้เห็นชอบแนวทางและมาตรการการใช้สื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 ที่ได้เห็นชอบแนวทางและมาตรการการใช้สื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) รับแนวทางดังกล่าวไปประสานกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และดำเนินการในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

- (1) กำหนดให้มี คณะกรรมการพัฒนาสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของ" โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรี "(.กสพด) เด็ก เยาวชน และ ครอบครัว แต่งตั้ง ฯ เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการกองงาน คณะกรรมการกิจการ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการ และเลขานุการ
- (2) คณะกรรมการตาม)1) มีวาระ 4 ปี และกำหนดอำนาจหน้าที่ของ กสพด รวม .8 ข้อ
- (3) กำหนดให้มี และกำหนดอำนาจหน้าที่ "คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพรายการ" รวม4 ข้อ
- (4) กำหนดให้มี คณะอนุกรรมการด้านมา"ตรการสนับสนุนและกำหนดอำนาจหน้าที่ " รวม3 ข้อ
- (5) กำหนดให้ กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์" .ทำหน้าที่ เป็นสำนักงานเลขานุการของ กสพด "แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) รายงานว่า ได้ดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 แล้ว จึงได้เสนอผลการดำเนินการดังกล่าว ดังนี้

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินงานตามนโยบายการใช้สื่อของรัฐเพื่อ การศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ตามคำสั่งที่ 73/2546 ลง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 โดยมี นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานิต เป็น ประธานและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักเกณฑ์ กองงานคณะกรรมการกิจการ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นคณะทำงาน และเลขานุการ

จัดทำร่างลักษณะรายการเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและ ครอบครัว

ทำการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ Quality Rating รายการโทรทัศน์ที่เน้นคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อ ผู้บริโภค จัดหามาตรการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งประสานให้เกิด กิจกรรมเพื่อกระตุ้นสังคมไทยให้มีส่วนร่วมในการวิพากษ์ วิจาร์ณ รายการต่าง ๆ

จัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อของรัฐเพื่อ การศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว พ .ศ.2547

ประชุมสัมมนาพร้อมกับผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินรายการ และผู้ผลิตรายการ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546 เพื่อระดมความ

คิดเห็นเรื่อง รูปแบบ เนื้อหา และแนวทาง การส่งเสริมรายการเพื่อการศึกษาและ การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว

รองนายกรัฐมนตรี ประชุมสัมมนาพร้อมกับผู้บริหารสถานี (นายวิษณุ เครืองาม) วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 เพื่อขอความร่วมมือให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์จัด สัดส่วนของเวลาในการออกอากาศรายการเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ประชุมแถลงข่าวร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ รวม 7 สถานี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547 มีสาระ สรุปรูป คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 และช่องไอทีวี ได้มีการทบทวนที่จะ ปรับผังรายการเพื่อให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน

คณะทำงานฯ ได้ขอความร่วมมือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการเพื่อการศึกษาและ (.สสส) เสียงแห่ง-การเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและครอบครัว ของสถานีวิทยุกระจาย ประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค และสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,526,000.00 บาท (ยี่สิบหกล้านบาทแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประชุมแถลงข่าวร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกสถานี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยสรุปสาระสำคัญ และสัดส่วนของเวลารายการเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและ ครอบครัว โดยเปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 ของสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ โดยสรุป พบว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่องให้ความ ร่วมมือระดับดีพอสมควร และคาดว่าจะมีแนวโน้มการจัดเวลาให้กับรายการเพื่อ การศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

4. เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัด ลำปาง

คณะรัฐมนตรีรับทราบการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 เห็นชอบในหลักการที่จะให้ความ ช่วยเหลือแก่ราษฎร หมู่บ้านห้วยฝาย หมู่บ้านห้วยคิง หมู่บ้านห้วยเป็ด และหมู่บ้านห้วยฝาย

หลายทุ่ง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวนประมาณ 669 ครอบครัวยังได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในการอพยพไปอยู่ที่แห่งใหม่ โดยรัฐบาลได้จัดหาพื้นที่รองรับและช่วยดำเนินการย้ายและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ แต่จะไม่จ่าย ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปดำเนินการกำกับและติดตามเรื่องดังกล่าวร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เดินทางไปโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกับผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4 และเขต 5 จังหวัดลำปาง ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กลุ่มราษฎรที่ต้องการอพยพ และกลุ่มราษฎรที่ไม่ต้องการอพยพแล้ว ได้ผลสรุปดังนี้

กลุ่มราษฎรที่ต้องการอพยพ จำนวน 669 ครอบครัวยังยืนยันที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ที่ รัฐบาลจัดสรรให้ บริเวณเขตอำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่เมาะ) โดยให้รัฐบาลดำเนินการจัดหาพื้นที่ ขนย้าย (และอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ทรัพย์สินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ แต่ราษฎรจะไม่ได้รับค่าชดเชยในการขนย้ายทรัพย์สิน และ ค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่

การจัดสรรพื้นที่และขนาดบ้านพัก ยึดตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว โดยรัฐบาลจะสร้างบ้านตัวอย่าง เพื่อประกอบการพิจารณา และจะจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อการทำกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และให้บริการด้านสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ร้านค้า ตลาด โดยอาจนำรูปแบบสหกรณ์มาใช้ในชุมชนแห่งใหม่นี้ ทั้งนี้ การจัดสรรพื้นที่ดำเนินการโดยการจับสลาก และราษฎรที่ต้องการอพยพจะดำเนินการกันเอง

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับหลักการและเงื่อนไขของกลุ่มราษฎรที่ต้องการอพยพ โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยเฉพาะการอพยพและการก่อสร้างบ้านเรือนในสถานที่ใหม่ และจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรื่องสาธารณูปโภค ได้แก่ สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานีตำรวจ และอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินการอพยพราษฎรเป็นไปโดยเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนแห่งใหม่มากที่สุด อีกทั้งจะรับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่เดิมที่ราษฎรไม่ต้องการอพยพให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่เมาะ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสำหรับราษฎรในพื้นที่

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นผู้ประสานงานการอพยพขนย้าย โดยใช้กำลังทหารช่างและนักศึกษาในการดำเนินการ สำหรับในขั้นนี้ให้เร่งประสานงานกับการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อออกแบบบ้านที่จะก่อสร้าง และสำรวจจัดสรรที่ดิน เพื่อการจับฉลาก โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ การดำเนินการอพยพราษฎรตามโครงการนี้ รัฐบาลจะถือเป็นต้นแบบในการอพยพราษฎรที่เกิดจากความสมัครใจและร่วมมือของราษฎร และ รัฐบาลจะถือเป็นแนวทางการดำเนินการอพยพ และจัดสรรที่อยู่ใหม่ให้แก่ราษฎร สำหรับการอพยพราษฎรตามโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.มีผลบังคับใช้วันที่ 6 มกราคม 2548 และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ เนื่องด้วยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 5 มกราคม 2548 ซึ่งมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่าเมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก-สภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิก-สภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามกำหนดระยะดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาของการดำเนินการที่ แน่นนอนซึ่งจะเอื้อประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการเลือกตั้งและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 162/2547 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 ให้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาเสนอพระราช-กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

ให้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 มกราคม 2548

กำหนดวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นวันที่เหมาะสมและมีระยะเวลาห่างจากวันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเป็นเวลา 31 วัน

ทั้งนี้ในการมีพระราชกฤษฎีกาและกำหนดวันเลือกตั้งดังกล่าว จะมีผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดำเนินการเตรียมการในเรื่องของการกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เพื่อให้มีระยะเวลาในการพิมพ์บัตรเลือกตั้ง

และการจัดให้มีการลงคะแนนล่วงหน้าออกราชอาณาจักร รวมทั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้มีระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งได้อย่างเพียงพอซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกบุคคลที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย

6. เรื่อง โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตามที่กระทรวง เกษตรและสหกรณ์เสนอแล้วมีมติดังนี้

อนุมัติทำสัญญาจ้างเหมาผูกพันงบประมาณเป็นระยะเวลา 3 ปี (2548 - 2550) เพื่อ ดำเนินการขุดสระน้ำ ขนาด 1,260 ลบ.จ. จำนวน .ม.300,000 บ่อ เป็นเงิน 2,694,000,000 บาท โดยจำแนกเป็นเงินงบประมาณ จำนวน 1,944,000,000 บาท และเงินสมทบจากเกษตรกร ซึ่งผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบเก็บจาก เกษตรกร เป็นจำนวน 750,000,000 บาท โดยทำสัญญาจ้างเหมาผูกพัน งบประมาณเป็นระยะเวลา 3 ปี (2548 - 2550)

อนุมัติในปีแรก (ปี)2548) ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงินเดิม 301,507,200 บาท และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการแปรญัตติเพิ่ม 297,600,000 บาท รวม เป็นเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ.2548 จำนวน 599,107,200 บาท สามารถขุดสระน้ำในไร่นาได้ จำนวน 92,454 บ่อ สำหรับงบประมาณที่ยังขาดอยู่ ให้สำนักงบประมาณตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบ แผนการดำเนินการขุดสระน้ำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดำเนินการได้ โดยให้มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เป้าหมายดำเนินการ ปีละ 100,000 บ่อ นั้น

บัดนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำประจำไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเป้าหมายที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 300,000 บ่อ โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณ จำนวน 1,944,000,000 บาท และเงินสมทบจากเกษตรกร จำนวน 750,000,000 บาท

7. เรื่อง โครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดิน ถล่ม

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยให้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) รับผิดชอบพิจารณารายละเอียดของโครงการฯ

ดังกล่าวร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง หากสมควรเห็นดำเนินการประการใดก็ให้ดำเนินการต่อไป โดยให้ใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณปี 2548 ในวงเงินจำนวน 49,979,700 บาท โดยให้ขอตกลงรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่าได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ขึ้น โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังและเตือนภัยที่เกิดจากอุทกภัยและดินถล่มโดยการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ในข่ายเสี่ยงภัยสูงในการเกิดอุทกภัย - ดินถล่ม พร้อมทั้งจัดสร้างมาตรฐานการเฝ้าระวังและการเตือนภัยในรูปแบบต่างๆ และฝึกอบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานการเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถส่งถ่ายข้อมูลให้ส่วนกลางวิเคราะห์และแจ้งเตือนภัยกลับไปได้อย่างทันเวลาด้วย

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 การคัดเลือกหมู่บ้านและหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ดินถล่มในระดับสูง พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 321 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 14 ของจำนวนหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศ ประมาณ 2,300 หมู่บ้าน(

2.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า และระดับน้ำเพื่อประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ น้ำหลากฉับพลันและดินถล่ม เพื่อจัดสร้างมาตรฐานการเฝ้าระวังและการเตือนภัย

2.3 ติดตั้งระบบ Early Warning โดยไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงข่ายการตรวจวัดข้อมูลที่มีอยู่เดิม

2.4 ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM/GPRS ในการสื่อสาร ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย มีจำนวน 217 หมู่บ้าน จาก 321 หมู่บ้าน และสามารถเชื่อมโยงถ่ายเทข้อมูลจากสถานีที่ติดตั้งเข้าสู่ส่วนกลางได้แบบ ทันทีทันใด

3. แผนการดำเนินงานโครงการ

3.1 การตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อใช้ในการกำหนดประเภทของสถานีที่จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ

3.2 ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูล

3.3 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม

3.4 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้านให้สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระดับต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติกรตามแผนงานทั้งรายงานขอความช่วยเหลือและอพยพและเพื่อปฏิบัติงานในยามฉุกเฉิน

1. ระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน

2. วงเงินงบประมาณ 49,979,700 บาท โดยใช้งบกลางปี พ .ศ.2548

8. เรื่อง การยืนยันสถานภาพของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

คณะรัฐมนตรีรับทราบการให้คงสถานภาพความเป็นองค์การมหาชนของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และให้นำหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน และหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชนมาใช้กับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพ ผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องการความคล่องตัวในการบริหารงานมากกว่าการบริหารตามระบบราชการปกติ ซึ่งการจัดตั้งหน่วยงานในรูปแบบขององค์การมหาชน จะทำให้มีความเป็นอิสระ มีอำนาจตัดสินใจได้ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เรื่อง การพิจารณาทบทวนพิธีการและกระบวนการเข้าเมืองของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบประเทศที่สมควรได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา โดยพำนักในประเทศไทยได้เป็นเวลา 30 วันและสามารถขอรับ visa on arrival ได้ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และเป็นไปตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 (ฝ่ายการต่างประเทศ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวและกีฬา)

ทั้งนี้ ประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา โดยพำนักได้ 30 วัน เช่นเดิม คือ ไอซ์แลนด์ โอมาน สำหรับประเทศที่เห็นควรได้รับ visa on arrival ได้ ประกอบด้วย ลิก

เดนส์ไดน์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโตเนีย สโลวีเนีย สโลวาเกีย ฮังการีและมาดากัสการ์ ขณะที่ประเทศที่ยังให้คงสถานะปัจจุบัน คือ ต้องขอรับการตรวจลงตรา ได้แก่ บัลแกเรีย เม็กซิโก เติร์กเมนิสถาน อียิปต์ เซเนกัล และเซเชลส์

10. เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทย ในระยะ 10 เดือนแรกของปี 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทย ในระยะ 10 เดือนแรกของปี 2547 (ม.ค. - ต.ค.) ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์

การส่งออก ของไทยเดือนตุลาคม มีมูลค่า 9,015 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 2546 ร้อยละ 21.6 ส่งผลให้ 10 เดือนแรกของปี 2547 การส่งออกมีมูลค่า 80,432 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี 2546 ร้อยละ 22.6

การนำเข้า ของไทยเดือนตุลาคม มีมูลค่า 8,342 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 2546 ร้อยละ 19.4 ทำให้ 10 เดือนแรกของปี 2547 การนำเข้ามีมูลค่า 78,783 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี 2546 ร้อยละ 29.0 โดยเป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นในทุกหมวด ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศ

ดุลการค้าของไทย เดือนตุลาคมเกินดุลมูลค่า 673 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ เกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง ทำให้ในระยะ 10 เดือนแรกของปี 2547 ดุลการค้าเกินดุลมีมูลค่า 1,649 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ

ตลาดส่งออกสำคัญ ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดใหม่ ตลาดหลักร้อยละ 26.6 และ 20.3 ตามลำดับ รวมทั้งตลาดที่ไทยได้จัดทำเขตการค้าเสรี คือ อินเดีย ร้อยละ)43.8) จีน ร้อยละ)26.7) ออสเตรเลีย ร้อยละ)13.8)

การส่งออกสินค้าสำคัญ ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าเกษตรกรรม/อุตสาหกรรมเกษตรและ สินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ12.9 และ 24.2 ตามลำดับ โดยเฉพาะข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา ขยายตัวอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 59.2, 42.2 และ 25.8 ตามลำดับ

11. เรื่อง รายงานการดำเนินการตามนโยบายเปิดเสรีการบิน

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการดำเนินงานตามนโยบายเปิดเสรีการบินตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อให้เกิดการเปิดเสรีการบินกับประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน อินเดีย รัสเซีย

ยูเครน เนปาล พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม ฮังการี ไต้หวัน ญี่ปุ่น กатар เกาหลีใต้ ศรีลังกา มัลดีฟส์ บรูไน มาเลเซีย ลาว และมาเก๊า โดยไม่มีการจำกัดความถี่และจำนวนเที่ยวบิน ซึ่งปัจจุบันไทยได้ทำความตกลงสิทธิการบินกับประเทศต่างๆรวม 95 ฉบับ และผลสำเร็จจากนโยบายการบินเสรี ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินต่างประเทศ โดยสรุปดังนี้

ตารางบินฤดูหนาวปี 2547/2548 เปรียบเทียบกับตารางบินในปี 2546/2547 มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจาก 795 เที่ยวบิน สัปดาห์ เป็น/944 เที่ยวบิน สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ/ 18.74 โดยเป็นเที่ยวบินผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 133 เที่ยวบินสัปดาห์ และเที่ยวบินสินค้า / เพิ่มขึ้น16 เที่ยวบินสัปดาห์/

หากเปรียบเทียบตารางบินในฤดูหนาวปี 2547/2548 กับตารางบินฤดูร้อนในปี 2547 ที่ผ่านมา พบว่า มีเที่ยวบินรวมเพิ่มขึ้นจาก 884 เที่ยวบิน สัปดาห์ เป็น/944 เที่ยวบิน/ สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ6.79 โดยเที่ยวบินผู้โดยสาร เพิ่มขึ้น 50 เที่ยวบินสัปดาห์ / และเที่ยวบินสินค้า เพิ่มขึ้น10 เที่ยวบินสัปดาห์/

จากความสำเร็จของนโยบายการเปิดเสรีการบิน ทำให้คาดการณ์ได้ว่า จำนวนเที่ยวบินจากต่างประเทศที่จะทำการบินมายังประเทศไทย มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ว่านับตั้งแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามารับบริหารประเทศ (มกราคม 2544) ถึงปัจจุบัน มีสายการบินจากต่างประเทศ ทำการบินมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นถึง 25 สายการบิน โดยเฉพาะตารางการบินประจำภาคฤดูหนาว 2547/2548 มีสายการบินเปิดบินมาไทยเพิ่มขึ้นถึง 4 สาย ได้แก่ สายการบินของประเทศรัสเซีย 2 สาย คือ สายการบิน โดโมดี โดโว สายการบินทรานส์แอร์โร สายการบินชาอูดีอาระเบียของ ชาอูดีอาระเบีย และสายการบิน Astana ของประเทศคาซัคสถาน ทำให้มีการติดต่อธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทำให้มีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น สามารถทำรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง ด้านเที่ยวบินเข้าเหมาล่า ในช่วงฤดูหนาว2547/2548 ณ ปัจจุบัน มีจำนวนที่นั่งรวม 164,237 ที่นั่ง เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน มีจำนวนที่นั่งรวม 145,188 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น 19,049 ที่นั่งและคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเที่ยวบินเข้าเหมาล่าตลอดช่วงฤดูหนาวปีนี้ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากยังคงมีการขออนุญาตทำการบินในลักษณะเข้าเหมาล่าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีสายการบินจากต่างประเทศ ขออนุญาตทำการบินในลักษณะเข้าเหมาล่าในช่วงฤดูหนาว มายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นถึง 6 สายการบินคือ Air Finland (ฟินแลนด์), Air Slovakia (สาธารณรัฐเชค), Arkia (อิสราเอล), Australian Airline (ออสเตรเลีย), Krasnoyarsk (รัสเซีย) และ ISR air (อิสราเอล)

12. เรื่อง ขอเปิดดำเนินการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติหลักการให้สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เปิดการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป

จากการปฏิรูประบบราชการ โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จัดตั้งสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ในสังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง อัตรากำลัง ในส่วนของวิทยาลัยพลศึกษาและโรงเรียนกีฬา ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงาน ดำเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน และการจัดการศึกษาด้านการกีฬาและนันทนาการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ได้รับการพัฒนาความสามารถทางการกีฬา ตามทักษะและความถนัด ควบคู่กับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นความจำเป็นในการดำเนินงานเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬา ในปีการศึกษา 2548 ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษาให้กระจายทุกท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยในระยะเริ่มแรกใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จะใช้พื้นที่ ทรัพยากร อุปกรณ์ ต่าง ๆ ของวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดตรัง และงบประมาณในส่วนที่มีอยู่ของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 80 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 40 คน รวม 120 คน เริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จะได้นำเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ต่อไป

13. เรื่อง วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดตรัง

คณะรัฐมนตรีรับทราบประเด็นปัญหาและเห็นชอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ เศรษฐกิจและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 (จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งผู้แทน ภาคประชาชนและปราชญ์ชาวบ้านเป็นคณะที่ปรึกษา (Advisory Body) ในด้านการ จัดทำแผนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาของจังหวัดตามระบบผู้ว่า CEO ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอมี่ดังนี้

สำหรับประเด็นปัญหา

1) ด้านการเกษตร

พื้นที่นาทิ้งร้างที่เกิดจากปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และดินเปรี้ยว รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการรुक้าของน้ำเค็ม รวมประมาณ 2 แสนไร่

พื้นที่ทำนาบริเวณด้านตะวันตกของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เช่น อปากพะยูน . พัทลุง มีปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากระบบ.เขาชัยสนจ.และ อชลประทานยังไม่ทั่วถึง

ขาดโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการแปรรูปเนื้อสัตว์ใน จพัทลุง ซึ่งเป็น . แหล่งเลี้ยงปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของภาค

2) ด้านการท่องเที่ยว

สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ เกาะต่าง ๆ ใน จพัทลุง.ตรัง และทะเลน้อย จ.

3) ด้านสินค้า OTOP/SMEs

สินค้า OTOP/SMEs ที่มีศักยภาพยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการตลาดโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ

4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การบริการด้านคมนาคมขนส่งในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเมืองยังไม่ได้มาตรฐาน เช่น ขาดสถานีขนส่งใน จตรัง.

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1) ยุทธศาสตร์

1.1) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนภาคใต้ มติ ครม เมื่อวันที่ .28 มกราคม 2546 เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจภาคใต้โดยมียุทธศาสตร์หลัก คือ)1) ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชีย)2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่ภาคใต้ และ)3) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และมติ ครม เมื่อ.16 กรกฎาคม 2547

เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราเพื่อสู่ความเป็นเลิศและเป็น ศูนย์กลางยางพาราโลก โดยการพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างครบวงจร

1.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบยุทธศาสตร์การ พัฒนากลุ่มจังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช และพัทลุง โดยมีประเด็น ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ)1) การพัฒนาการผลิต แปรรูป และจำหน่ายข้าว โคนุ สกร และพืชผักปลอดสารพิษ)2) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ และ)3) การพัฒนา สินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ)1) เพิ่ม รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี)2) แก้ไขปัญหาความ ยากจนให้หมดไปในปี 2550

2.) แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ของประชาชนใน จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช และพัทลุง

การพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด ได้กำหนดให้มีความสอดคล้องกับกรอบ ยุทธศาสตร์ข้างต้นและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนด เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา ดังนี้

2.1) เป้าหมาย) :1) เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี)2) แก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดไปในปี 2550 (3) เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวเป็น 2 เท่าในปี 2552 (นโยบายรัฐบาล) และ (4) เพิ่มรายได้ จากสินค้า OTOP ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี (นโยบายรัฐบาล)

2.2) แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย :5 เรื่องสำคัญ ดังนี้

(1) การเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร พัฒนาระบบ ชลประทานในพื้นที่การเกษตรที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เช่นอปาก. พัทลุง .เขาชัยสน จ.พะยูน และ อ

ฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลตอบแทนสูง เช่น ปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

สนับสนุนวิชาการและปัจจัยพื้นฐานการทำเกษตรทางเลือก เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และการปลูกพืชผักปลอด สารพิษ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลาเพื่อการส่งออก

ปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตร โดยเฉพาะตลาดกลางพืชผักและผลไม้บริเวณตลาดหัวขี๊ว จนครศรีธรรมราช ให้ได้มาตรฐานสากล

ส่งเสริมการเลี้ยงโคเชิงพาณิชย์ โดยการจัดหาโคพันธุ์ดีให้แก่ผู้เลี้ยงรายเดิมและรายใหม่ควบคู่กับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเลี้ยง การผสมเทียม การพัฒนาแปลงหญ้า

(2) การเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

สนับสนุนความร่วมมือของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการจัดบริการให้เชื่อมโยงกับกลุ่มภูเก็ตกระบี่และสมุย -พังงา- เช่น การจัดpackage การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามันร่วมกัน

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

สนับสนุนการให้บริการแบบ Home Stayและที่พักภัตตาคาร/ขนาดเล็กในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุง ซึ่งยังมีโรงแรมที่พักไม่เพียงพอ

(3) การขยายฐานอุตสาหกรรมและยกระดับ OTOP/SMEs สู่อุตสาหกรรม

พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัยในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงหนาแน่น เพื่อรองรับกฎหมายยกเลิกการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่า

ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เช่น ยางล้อรถจักรยานยนต์ใน จ.พัทลุง.ดริง และผลิตภัณฑ์อาหารจากปศุสัตว์ ใน จ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปปศุสัตว์ในลักษณะ Cluster ขึ้นใน จนครศรีธรรมราช.

(4) เพิ่มมาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงและขยายเส้นทางคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งชุมชน และพัฒนาสถานีขนส่งที่ได้มาตรฐาน

(5) การดำเนินงานทั้งหมดต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ

ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุดในจังหวัด (CEO) และอาศัยโครงสร้างการบริหารงานที่มีคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งให้มีการแต่งตั้งคณะผู้แทนภาคประชาชน (.กบจ)) และปราชญ์ชาวบ้าน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาAdvisory Body) กับผู้ว่า CEO เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท เพื่อให้การทำงานมีความรอบคอบไม่ส่งผลกระทบต่อหรือกระทบน้อยที่สุดกับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่

14. เรื่อง มาตรการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพื่อสังคม

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดมาตรการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ ตามที่กระทรวงคลังเสนอ ดังนี้

ห้ามจำหน่ายสุราและยาสูบให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ระยะเวลาในการจำหน่ายสุรา ควรกำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายการแก้ปัญหาสังคมตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 โดยกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทขายปลีก ประเภทที่)3 และประเภทที่ 4) ขายสุราเฉพาะตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา

ไม่อนุญาตให้จำหน่ายสุราในบริเวณสถานศึกษาและศาสนสถาน

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป

กระทรวงการคลังรายงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพื่อสังคมว่า

1. ความเป็นมา

1.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 เห็นชอบในหลักการให้มีการกำหนดมาตรการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง นั้น

1.2 กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง คือ มาตรการในการกำหนดอายุผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยห้ามจำหน่ายแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มาตรการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต มาตรการออกใบอนุญาตและเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่าย มาตรการกำหนดพื้นที่เขตปลอดการจำหน่ายและการดื่ม เช่น ในสถานศึกษา ศาสนสถาน และร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน้ำมัน เป็นต้น

1.3 ปัจจุบันกำหนดเงื่อนไขในการขายสุราและยาสูบไว้ ดังนี้

- (1) การกำหนดเวลาในการจำหน่ายสุรา กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ .ศ.2504) ออกตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ .ศ.2493 กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 (สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่า 10 ลิตร หรือประเภทที่ 4 (สำหรับการขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่า 10 ลิตรขาย (สุราได้เฉพาะตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึง 02.00 นาฬิกา ของวันถัดไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ที่กำหนดเวลาจำหน่ายสุราตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา
- (2) การขอใบอนุญาตขายสุรา กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ .ศ.2519) แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 62 (พ .ศ.2519) แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 75 (พ .ศ. 2523) ออกตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ .ศ.2493 กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขายสุราไว้หลายประการ เช่น ต้องไม่ขาย มีไว้เพื่อขาย หรือครอบครองสุรา หรือแสดมปีสุราที่มีขอบด้วยกฎหมาย การจัดทำบัญชี การยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุราหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เป็นต้น แต่ไม่มีข้อห้ามการจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับเขตปลอดการจำหน่ายและการดื่มไว้
- (3) การขอใบอนุญาตขายยาสูบ กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ .ศ.2534) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ .ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ .ศ.2509 กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาเส้นหรือยาสูบ ต้องปฏิบัติไว้หลายประการ เช่น การรับยาเส้นหรือยาสูบจากผู้ได้รับอนุญาตขายยาเส้นหรือยาสูบ การขายยาสูบในกรณีแบ่งขายเมื่อเปิดซองต้องทำลายแสดมปียาสูบให้เสียสภาพไปและยาสูบที่เหลือต้องคงอยู่ในซองนั้น ไม่ขายยาสูบทุกชนิดโดยใช้เครื่องขายยาสูบ การขายยาสูบให้กระทำได้ในสถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น แต่ไม่มีข้อห้ามการจำหน่ายยาสูบแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือข้อห้ามเกี่ยวกับเขตปลอดการจำหน่ายยาสูบไว้

2. สภาพปัญหา ปัจจุบันเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้มีการบริโภคสุราและยาสูบมากขึ้น จนก่อให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท และปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย อีกทั้งการจำหน่ายปลีกสุราให้อิสระในเรื่องเวลาค่อนข้างมาก จึงทำให้คนไทยมีการบริโภคสุราและยาสูบเป็นอย่างมาก

3. หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ คือ

- 3.1 ไม่ให้ร้านค้าปลีกจำหน่ายสุราและยาสูบให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- 3.2 กำหนดเวลาจำหน่ายสุราของร้านค้าปลีกให้น้อยลง
- 3.3 ไม่อนุญาตให้จำหน่ายสุราในบริเวณสถานศึกษาและศาสนสถาน

4. ผลที่ได้รับ

- 1) ทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กไทยดีขึ้น
- 2) ทำให้การบริโภคสุราในสังคมลดน้อยลง
- 3) ช่วยสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคม และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

5. แนวทางดำเนินการทางด้านกฎหมาย การดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว จะต้องดำเนินการเสนอร่างกฎกระทรวง ดังนี้

- 1) ร่างกฎกระทรวงกำหนดเวลาขายสุรา ของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4
- 2) ร่างกฎกระทรวง กำหนดวิธีการ เงื่อนไข และข้อกำหนดในการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุรา
- 3) ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .ศ.ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ (... .ศ.พ) .. 2509 (ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายบุหรี่ซิการ์)

สำหรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 เรื่อง ข้อเสนอมาตรการเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าประเภทสุราและมาตรการการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่าย นั้น กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าวให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป

15. เรื่อง ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง เป็นพื้นที่ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT-GT)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง เข้าอยู่ในพื้นที่แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย -ไทย (Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ฯ ได้ริเริ่มในปี 2536 โดยมีเป้าหมายความร่วมมือเพื่อเร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ความร่วมมือตามแผน โดยรัฐบาลทั้งสามประเทศมอบหมายหน่วยงานวางแผนด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นหน่วยงานประสานกลางในการดำเนินแผนงานมีการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสรวมแล้ว 11 ครั้ง และมีการประชุมสภาธุรกิจสามฝ่ายรวมแล้ว 15 ครั้ง โดยไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 11 ที่จังหวัดปัตตานี รวมทั้งการประชุมสภาธุรกิจสามฝ่าย ครั้งที่ 15 ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเดือนสิงหาคม 2547

วัตถุประสงค์หลักของ IMT-GT มุ่งหมายให้ภาคเอกชนทั้ง 3 ประเทศในพื้นที่เป็นผู้นำในการค้าการลงทุน โดยภาครัฐสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและจัดอุปสรรคในการผ่านแดนและมาตรการกีดกันในการค้าเพื่อเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้าน และพัฒนาความเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การสื่อสาร โทรคมนาคมในพื้นที่ IMT-GT ซึ่งในส่วนของไทยมี วัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้สู่นานาชาติ โดยเฉพาะการค้าการลงทุนกับเกาะสุมาตราให้เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มการจ้างงานในท้องถิ่นหรือไปทำงานในมาเลเซียอย่างถูกระบบ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐจะใช้นโยบายส่งเสริมภาคเอกชนไทยให้เป็นกลไกหลักเพื่อนำการในพื้นที่ IMT-GT ให้สัมฤทธิ์ผล

พื้นที่แผนงาน IMT-GT มีพื้นที่รวมกันทั้งสามประเทศ ประมาณกว่า 505,900 ตารางกิโลเมตร ส่วนของอินโดนีเซีย ประมาณ 430,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่เกือบทั้งหมดของเกาะสุมาตรา ได้แก่ จังหวัดสุมาตราเหนือ สุมาตราตะวันตก เรียว เบงกูลู จัมบี สุมาตราใต้ และมณฑลพิเศษอาแจห์ ส่วนของมาเลเซีย ประมาณ 55,100 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมี 6 รัฐ คือ เกดะห์ เประ ปีนัง ปะลิส สลังงอร์ และกลันตัน และไทย ประมาณ 20,800 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

3.1 ในที่ประชุมแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Meeting) เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2547 ได้ให้ความเห็นชอบข้อเสนอของสภาธุรกิจ IMT-GT ดังนี้

- (1) มาเลเซียขอให้รวมพื้นที่รัฐกลันตันเข้าไว้ในพื้นที่ตามแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย ซึ่งจะทำให้มาเลเซียมีพื้นที่การพัฒนาติดต่อกับไทย ตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซียทั้งหมด และทำให้มาเลเซียมีพื้นที่การพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 55,100 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรในพื้นที่ความร่วมมือสามฝ่ายรวม 10.5 ล้านคน
- (2) ไทยขอให้เพิ่มพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง เข้าในพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ซึ่งจะทำให้ไทยมีพื้นที่การพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 39,300 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรในพื้นที่ความร่วมมือสามฝ่าย รวม 6.2 ล้านคน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 ได้เห็นชอบข้อเสนอข้างต้นด้วยแล้ว

16. เรื่อง รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมัน

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์น้ำมัน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ราคาน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รัฐมีนโยบายลอยตัวราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินในประเทศ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 โดยได้มีการปรับไปแล้ว 6 ครั้ง เมื่อ 4,12,19 พฤศจิกายน 4,8,10 ธันวาคม 2547 และในวันที่ 14 ธันวาคม จะมีการปรับลดลงอีก 40 สตางค์ เป็นครั้งที่ 7 รวมลดราคาทั้งสิ้น 2.8 บาทลิตร ทำให้/ราคาน้ำมันอยู่ต่ำกว่า 20 บาท ลิตร โดยเบนซิน/95 91 และ Gasohol อยู่ที่ 19.59,18.79 และ 18.84 บาท ลิตร โดยดีเซลยังคงตรึงราคาอยู่ที่/14.59 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันขายปลีกจะต่ำกว่า 20 บาทลิตร ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ/ครอบคลุมจังหวัดในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ) (ขอนแก่น เป็นต้น

ขณะนี้กองทุนน้ำมันฯ มียอดขาดเขตสะสมทั้งสิ้น 56,412 ล้านบาท โดยมีภาระขาดเขตเฉพาะดีเซลอยู่ที่ 3.38 บาทจากท) ลิตร/เ้เคยขาดเขตสูงสุดที่ 7.15 บาทลิตร /

เมื่อ 22 ตุลาคม 2547) หรือ 170 ล้านบาท จากที่เคยขาดเคยสูงที่สุดอยู่ที่) วัน/370 ล้านบาท เมื่อ 14 ตุลาคม 2547) ทำให้มียอดสะสมดีเซล 49,437 ล้านบาทและเบนซิน 6,975 ล้านบาท)10 มกราคม -13 ธันวาคม 2547)

17. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน ภายใต้มาตรการประหยัดไฟฟ้า 2 ต่อ

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน ภายใต้มาตรการประหยัดไฟฟ้า 2 ต่อ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งเริ่มต้นโครงการในเดือนมิถุนายน 2547 และจะสิ้นสุดโครงการเดือนพฤษภาคม 2548 ดังนี้

ประชาชนสามารถลดใช้ไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2547 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2546 ได้เกิน 10% และได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า มีจำนวน 4 ล้านครัวเรือน คิดเป็นหน่วยไฟฟ้า 291 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 726 ล้านบาท

สรุปผลงาน 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 จนถึงเดือนตุลาคม 2547 เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2546 ปรากฏว่าสามารถใช้ไฟฟ้าในภาคประชาชนได้รวมทั้งสิ้น 1,140 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้รวม 2,900 ล้านบาท

18. เรื่อง ให้กำลังพลที่มาปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษการสู้รบ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ผู้อำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ. สสส. จชต.) เสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) กำหนดให้จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี เป็นย่านอันตรายและให้ถือว่าผู้ที่ปฏิบัติราชการในกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้ปฏิบัติงานในย่านอันตราย

ผอ. สสส. จชต. รายงานว่า

ในปัจจุบันการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย ไม่เหมือนกับข้าราชการทั่วไปในพื้นที่อื่น ๆ และต้องทำงานอยู่ภายใต้สภาวะกดดัน แม้ว่าจะมีสิทธิได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนในอัตรา 2,500 บาท เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่/คน/2 มีนาคม 2547 ซึ่งสิทธิดังกล่าว เฉพาะเมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนดังกล่าวกับการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นพิการแล้วนับว่าไม่คุ้มค่า จึงนับว่าเป็น

สาเหตุหนึ่งของการขาดแคลนกำลังพลที่จะมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและเจตนารมณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ในการดำเนินการด้านสิทธิกำลังพลดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นมาตรการสร้างแรงกระตุ้นและจูงใจให้กับข้าราชการผู้อื่นที่มีคุณภาพความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถ และมีเจตนาที่มุ่งมั่นเสียสละมาปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายและอยู่ห่างไกลจากครอบครัว มีแรงบันดาลใจในการมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 กำหนดให้จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เป็นย่านอันตราย และให้ถือว่าผู้ที่ปฏิบัติราชการในกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ปฏิบัติงานในย่านอันตราย

19. เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษในกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

คณะรัฐมนตรีรับทราบนโยบายส่งเสริมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษในกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้

1. มาตรการการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่และมีการขยายการลงทุนต่อเนื่องในอนาคต จึงต้องใช้วิธีการให้สิทธิและประโยชน์ลักษณะพิเศษเป็นการจูงใจผู้ลงทุน ดังนี้

(1) สิทธิและประโยชน์สำหรับโครงการลงทุนส่วนแรก จะได้รับตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน ดังนี้

ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกหนึ่งเป็นเวลา 5 ปี หลังจากสิ้นสุดเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่า 10 ปี

หักค่าติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก 25% 10 ปี

ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออก 5
ปี

ทั้งนี้โครงการส่วนแรก จะต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายใน 31 ธันวาคม 2550 สิทธิ
ประโยชน์การลงทุนส่วนขยายในอนาคต ผู้ได้รับการส่งเสริมโครงการส่วนแรก หากขยาย
การลงทุนในอนาคตตามเงื่อนไขที่กำหนด (ในชื่อนิติบุคคลเดิม) สามารถรวมโครงการ
ส่วนแรกเข้ากับโครงการส่วนขยาย และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก 8 ปี และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี โดยให้รวมโครงการ
แรกและโครงการส่วนขยายเป็นโครงการเดียวกัน และออกบัตรส่งเสริมใหม่และ
เริ่มนับระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลใหม่ตั้งแต่วันที่โครงการส่วนขยาย
มีรายได้ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการแรกจะสิ้นสุดไป
เมื่อได้รับสิทธิใหม่

สิทธิประโยชน์อื่นจะได้รับตามเกณฑ์ปกติ

ทั้งนี้โครงการลงทุนส่วนขยายในอนาคตจะต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริม และต้อง
ดำเนินการมีรายได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ของ
โครงการลงทุนส่วนแรก

กำหนดให้นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมที่ตั้ง
โรงงานในนิคมฯ หรือเขตอุตสาหกรรมฯ ดังกล่าว เป็นกิจการที่มีความสำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ โดยไม่กำหนดสัดส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับการยกเว้น

สิทธิและประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้เฉพาะผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี)
และทุกประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมที่ตั้งโรงงานใน (ยะลา นราธิวาส
นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมใน 3 จังหวัดดังกล่าว

กรณีผู้ขอส่งเสริมไม่ประสงค์หรือไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ก็สามารถขอรับการส่งเสริมและได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ปกติ
ได้

2. ส่วนที่เป็นมาตรการของหน่วยงานอื่น เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา กล่าวคือ กระทรวงการคลัง ในเรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต กรมการประกันภัย ในเรื่อง การประกันชีวิตและทรัพย์สินของผู้ลงทุน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องการลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 20 ของอัตราปกติ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคจากภายนอกเข้าสู่โครงการนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล

20. เรื่อง การเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนยปี 2547 เพิ่มเติม

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนยปี 2547 เพิ่มเติม จำนวน 12,252.03 ตัน อัตราภาษีร้อยละ 5 ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ ให้นำเข้าให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2547 และใช้ผลผลิตผลิตภัณฑ์นมให้หมดภายในวันที่ 30 มกราคม 2548 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอว่า

ความเป็นมา

ตามที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ตั้งแต่ปี 2538 จำเป็นต้องเปิดตลาดนำเข้าสินค้าเกษตร สำหรับสินค้าเกษตรที่มีผลกระทบให้สามารถกำหนดโควตาและอัตราภาษีในโควตาและนอกโควตาได้ สำหรับนมผงขาดมันเนย เป็นสินค้าหนึ่งที่อยู่ในข้อผูกพัน โดยในปี 2547 ข้อผูกพันกับ WTO คือ ต้องเปิดตลาดนำเข้าไม่น้อยกว่า 55,000 ตัน อัตราภาษีในโควตาระหว่างร้อยละ 0.20 และอัตราภาษีนอกโควตา ร้อยละ 216 การบริหารโควตาให้อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากาปรศสัตว์แห่งชาติ

สำหรับการเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2547 คณะกรรมการนโยบายและพัฒนากาปรศสัตว์ แห่งชาติ ได้เปิดตลาดครั้งแรก รวม 55,000 ตัน อัตราภาษีในโควตาเท่ากับปีที่ผ่านมา คือ ร้อยละ 5 อัตราภาษีนอกโควตาเท่ากับที่ผูกพันไว้ คือ ร้อยละ 216 โดยหากมีความจำเป็นผู้ประกอบการสามารถขอเพิ่มเติมได้ กรณีการเปิดตลาดมากกว่าที่ผูกพันจะต้องเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณา

ความต้องการโควตานำเข้านมผงขาดมันเนยเพิ่มเติม

มีผู้ประกอบการ รวม 41 ราย ได้ขอโควตานำเข้านมผงขาดมันเนยเพิ่มเติมรวม 20,000 ตัน เนื่องจากปริมาณโควตาเดิมได้รับไม่เพียงพอ โดยนมผงขาดมันเนย ที่นำเข้านี้จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ชานหวาน ไอศกรีม ช็อคโกแลต ขนมปัง นมเปรี้ยว เป็นต้น

จากการพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองที่ประกอบด้วยฝ่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เห็นควรเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนยเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการ ปี 2547 เพิ่มเติม รวม 12,252.03 ตัน โดยโควตาที่เปิดเพิ่มเติมนี้ ไม่จัดให้กลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตนมพร้อมดื่ม และเมื่อเปิดตลาดเพิ่มเติมแล้วหากมี (นมพาสเจอร์ไรส์ และ ยูเอชที) ปัญหาน้ำนมดิบของเกษตรกร ทางสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย จะเข้าไปตรวจสอบและจัดการแก้ปัญหาให้นมดิบให้โดยทันที

21. เรื่อง ผลการดำเนินงานตามโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำภาคใต้ตอนล่าง

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานตามโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำภาคใต้ตอนล่าง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รายงาน ดังนี้

1. ได้มีคำสั่งที่ 278/2547 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำภาคใต้ตอนล่าง โดยมีหน้าที่ในการกำกับและบริหารการดำเนินงานตามโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำภาคใต้ตอนล่าง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยประกอบด้วยบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้แทนกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานประมาณ ผู้แทนจาก กอ.สสส.จชต. ผู้นำทางศาสนา ผู้ประสานงานภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการในพื้นที่
2. หลังจากมีคำสั่งที่ 278/2547 ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้จัดการสัมมนาคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

2.1 ได้มีการกำหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ โดยให้ภาคประชาชนในพื้นที่เป็นผู้เสนอโครงการกิจกรรมเพื่อ/ดำเนินงาน ทั้งนี้ลักษณะโครงการควรเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ และโครงการนำร่อง โดยเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.2 คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตามพื้นที่ลุ่มน้ำทั้ง 5 ลุ่มน้ำย่อยซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งจังหวัดสงขลา โดยในเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดและจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมเพื่อคัดสรรคณะทำงานซึ่งมีองค์ประกอบเป็นภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.3 อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานตามพื้นที่ลุ่มน้ำ คือ

- 1) การจัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน
- 2) การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
- 3) การติดตามการดำเนินงานตามโครงการและรายงานผล
- 4) การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน

2.4 เห็นชอบให้สำนักตรวจและประเมินผล และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ

3. คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำภาคใต้ตอนล่างได้แต่งตั้ง คณะทำงานลุ่มน้ำ 5 คณะ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 ประกอบด้วย คณะทำงานลุ่มน้ำเทพา-นาทวี ปัตตานี สายบุรี บางนรา และโก-ลก เพื่อดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำ ซึ่งคณะทำงานทั้ง 5 ลุ่มน้ำได้ผ่านกระบวนการคัดสรรโดยการจัดเวทีประชาชนในการคัดเลือกผู้แทนเป็นคณะทำงานในแต่ละลุ่มน้ำ

4. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และคณะทำงาน ทั้ง 5 ลุ่มน้ำ ได้ร่วมประชุมและสัมมนาถือเป็นการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2547 ณ จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมสำหรับการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

4.1 การพิจารณาโครงการนำร่องและโครงการเร่งด่วนของลุ่มน้ำภาคใต้ตอนล่าง ลุ่มนาทวี ปัตตานี สายบุรี-น้ำเทพา บางนรา และโกตามข้อเสนอของ (ลก-คณะทำงานทั้ง 5 ลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแล้ว

พบว่า เป็นโครงการที่ดีและส่วนใหญ่ได้ผ่านเวทีประชาชนโดยที่คณะกรรมการ ขอให้คณะทำงานลุ่มน้ำฯ ไปเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรวมทั้ง บางโครงการยังไม่ผ่านเวทีประชาชน เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วง ถือคือลดของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด จึงไม่มีประชาชนมาเข้าร่วมเวทีก็ขอให้ไปผ่านความคิดเห็นของ (ประชาชนในพื้นที่ก่อน บางโครงการเป็นเรื่องการก่อสร้าง หรือเป็นภารกิจของ กรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีก็ให้ไปปรับแก้ไขด้วย

- 4.2 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ ในระยะต่อไป โดยให้คณะทำงานทั้ง 5 ลุ่มน้ำไปจัดทำแผนการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ำทั้งต้น น้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ ต้องมีการจัด เวทีประชาชนเพื่อให้ได้โครงการตามความต้องการของประชาชน โดยแบ่งเป็น แผนระยะสั้น (1 ปี) และแผนระยะกลาง (3 ปีทั้งนี้ให้สำนักงาน (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ช่วยเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ สอดคล้องกับหลักวิชาการ รวมทั้งช่วยแนะนำการเขียนโครงการให้ถูกต้อง
 - 4.3 ให้มีการพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และ คณะทำงานทั้ง 5 ลุ่มน้ำ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้พื้นฐานและการสร้างความเข้าใจ ร่วมกัน และมีแนวทางการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน
 - 4.4 การพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้พิจารณาให้ ดำเนินการพิจารณาจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตาม โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2548
 - 4.5 แผนปฏิบัติการและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ซึ่งมีข้อเสนอแนะในที่ประชุมให้มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนของคณะกรรมการ บริหารโครงการฯ ประกอบด้วยแผนการจัดประชุมในช่วงระยะเริ่มต้นโครงการฯ ควรมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และการเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่
 - 4.6 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการ ดำเนินงานและประสานงานเพื่อช่วยการดำเนินงานของกรรมการบริหารโครงการฯ ในภาพรวม โดยให้ทำหน้าที่ในการพัฒนาโครงการ พิจารณา และกลั่นกรอง) ประสานงานและช่วยอำนวยความสะดวกคณะกรรมการบริหารโครงการฯ รวมทั้ง (โครงการ ให้มีคณะทำงานเพื่อการติดตาม นิเทศงาน และประชาสัมพันธ์โครงการฯ
-

22. เรื่อง การเสนอตัวเป็นเจ้าของภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการเสนอตัวเป็นเจ้าของภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้อมูลและความพร้อมของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าของภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบหลักการ ดังนี้

การเตรียมการยื่นข้อเสนอกาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก พ .ศ.2559 (ค .ศ.2016) และทำการศึกษา ทบทวนแผนการพัฒนาเมือง โครงสร้าง สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา รวมทั้ง ความเป็นไปได้ ในการจัดการด้านการเงิน เพื่อการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก พ .ศ.2559 (ค.ศ.2016) และให้นำผลการเตรียมการและการศึกษา ดังกล่าว ข้างต้นมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว

เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุด คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 (พ .ศ.2550) เป็นผู้ดำเนินการ เพราะมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการ เสนอตัวเพื่อความเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกมาแล้ว ความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกของประเทศไทยจะเป็น ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา โอลิมปิก เพราะประเทศไทยต้องนำเสนอเอกสารความพร้อมต่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในเดือนมกราคม พ .ศ.2551 หลังจากการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ในเดือนสิงหาคม ปี พ .ศ.2550 นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฯ ยังมีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือและสำนักงาน สามารถดำเนินการได้ทันที โดยยังไม่ต้องใช้งบประมาณ ในขณะนี้

23. เรื่อง วาระสำคัญของรัฐบาลเพิ่มเติม 1/1 เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ณ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ณ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เสนอ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) พร้อมด้วยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย การเมือง (นายธนกร นันทิ) และคณะได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจ

ราชการที่ 17 ที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2547 มีผลการตรวจราชการที่สำคัญดังนี้

1. การประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารของท้องถิ่น พร้อมทั้งภาคเอกชน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2547 โดยมี ข้อสรุป ดังนี้

1.1 การมอบหมายนโยบาย

รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) สถานการณ์ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) รัฐบาลกำลังแก้ไขสถานการณ์ของ 3 จังหวัดชายแดน โดยมีแนวทางหนึ่งที่จะให้ประชาชนทั่วประเทศได้ส่งกำลังใจในการเรียกร้องหาสันติภาพ สันติสุขคืนสู่ประชาชนของ 3 จังหวัดดังกล่าว โดยขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ เพื่อนำไปโปรยให้กับพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัด ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมปีนี้ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนช่วยกันเป็นกำลังใจที่จะดูแล สนับสนุน ในเรื่องที่จะนำความสงบสุขไปสู่ภาคใต้
- 2) การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวนับเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะรายได้ของทั้งสามจังหวัดมาจากการท่องเที่ยวจำนวนมาก และยุทธศาสตร์หลักของทั้งสามจังหวัดคือการท่องเที่ยว จึงอยากจะเรียกสามจังหวัดนี้ว่า สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสามจังหวัดจะต้องถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นพื้นที่เดียวกัน แต่แบ่งแยก พื้นที่ในการปกครอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และ SHARING ร่วมกันได้ สามารถที่จะสร้างเครือข่ายที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน การสร้างโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมต่าง ๆ ถ้ามองเป็น ภูมิภาคเป็นแผ่นดินเดียวกันจะเกิดการประหยัด แต่ถ้าต่างคนต่างทำจะเกิดความไม่ประหยัด และยังเกิดความซ้ำซ้อน ฉะนั้น จากนี้ไปแนวทางในการพัฒนาทั้งสามจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดจะต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพในการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดการประหยัด มีการจัดทำแผนในเชิงบูรณาการของพื้นที่เพื่อรองรับภารกิจทางด้านการท่องเที่ยว และต้องพัฒนาสามจังหวัดนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

1.2 การติดตามงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาลในจังหวัดภูเก็ตและพังงา จากการรับฟังผล ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาลของทั้ง 2 จังหวัด แล้วได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีบางหมู่บ้านของจังหวัดพังงาที่ยังไม่ได้รับเงินกองทุน ได้ขอให้

จังหวัดช่วยติดตามเรื่องนี้ สืบเชื่อมโยงนโยบายรัฐ (โครงการธนาคารประชาชน) มีพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทุกจังหวัด ดังนั้น ควรเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการมีวินัย หรือการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่กู้ยืมเงินมีความรับผิดชอบในการชำระคืน และใช้เงินที่กู้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ฯลฯ

1.3 การติดตามงานที่เป็นปัญหาของจังหวัดภูเก็ตและพังงา ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้

1) จังหวัดภูเก็ต

- (1) โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการเลือกสถานที่ก่อสร้างระหว่างพื้นที่บริเวณสะพานหินและพื้นที่บริเวณหาดไม้ขาว ขอมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายก เทศมนตรีนครภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมือง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปพิจารณาหารือร่วมกันในเรื่องของพื้นที่ ก่อสร้างว่าพื้นที่ใดมีความเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีที่จะก่อสร้างในพื้นที่บริเวณสะพานหินให้หารือในเรื่องของการกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้เพื่อการกีฬาด้วย และหากจำเป็นจะต้องก่อสร้างโดยการถมทะเล ให้คำนึงถึงผังเมืองที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะออกแบบ MASTER PLAN ไว้ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว
- (2) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรืออ่าวฉลองหรือท่าเทียบเรือสำราญกีฬาหรือเรือยอชต์ ขอมอบหมายให้กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี พิจารณาออกแบบท่าเทียบเรือเดิมที่มีอยู่แล้วว่าแบบที่ทางจังหวัดเสนอไปเหมาะสมหรือไม่ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการบริหารจัดการ หรือในกรณีให้เอกชนเข้าไปดำเนินการ ซึ่งผู้แทนกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีรับไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
- (3) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกอ่าวมะขามเป็นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ (CRUISE) ซึ่งออกแบบในการที่จะขยายให้เป็นที่ท่าเทียบเรือที่จะรับนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันก็ให้ทำแนวทางในเรื่องของการที่จะให้เอกชนเข้ามาบริหารโดยให้มีการประสานงานไปที่กระทรวงการคลังในการขอให้ชะลอการต่อสัญญาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำเสนอไป โดยขอให้พิจารณารูปแบบของการบริหารด้วยว่า แทนที่จะเป็นท่าเรือสินค้าอย่างเดียว ขอให้เป็นที่ท่าเรือท่องเที่ยวด้วย โดยมอบหมายให้กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีดำเนินการและประสานกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดทำ EIA
- (4) โครงการแก้ไขปัญหาราจรส้แยกไทนานและสี่แยกโลดส์ การขยายถนนความยาว 8 กิโลเมตร ช่วง BYPASS และบริเวณจุดตัดไทนานและโลดส์ ส่วนนี้ ได้มอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรไปดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างและจัดลำดับความสำคัญว่าควรที่จะขยายถนนในปีใด เพื่อให้กรมทางหลวงไปพิจารณาขอตั้งงบประมาณตามความเหมาะสม

ต่อไป โดยที่ขณะนี้บริเวณดังกล่าวกำลังมีการก่อสร้างถนน จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการก่อสร้างกับบริษัทผู้รับเหมาเพราะทำงานค่อนข้างล่าช้ากว่าเป้าหมาย จึงอาจจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนกันยายน 2548

(5) โครงการก่อสร้างถนนสายหลักด้านใต้ ระยะทาง 600 เมตร ของเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน คลองเกาะผี ดังนั้น การก่อสร้างถนนในช่วงนี้จะต้องได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ก่อน แต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 ไม่เห็นชอบให้ก่อสร้างถนนตามแนวที่กรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบไว้ เพราะจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ ถนนจะขวางกั้นทางน้ำทะเลขึ้นลง โดยขอให้ก่อสร้างถนนทางเบี่ยงแทน แต่เนื่องจากเห็นว่าแนวถนนเส้นใหม่มีความคดเคี้ยวไม่สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ รวมทั้งขนาดความกว้างไม่ได้มาตรฐาน จึงขอมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ถ้าปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ก่อสร้างถนนแนวใหม่จะพบปัญหาอุปสรรคประการใด และจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกเท่าไร ทั้งนี้ เพื่อนำมาเป็นข้อมูล เปรียบเทียบในการใช้ประกอบการที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

(6) โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ซึ่งกรมชลประทานมีงบประมาณแล้ว จำนวน 146 ล้านบาท และได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าเดือนธันวาคมศกนี้จะสามารถดำเนินการประกวดราคา ดังนั้น การประปาภูมิภาคต้องรีบทำโครงการที่จะทำการผลิตน้ำประปา ซึ่งขณะนี้ได้ ออกแบบเพื่อวางแนวท่อเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อที่ดิน จึงขอให้ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกรมชลประทาน ขณะเดียวกันโครงการคลองกะทะขอให้กรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2549 ด้วย ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตจะมีอ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 อ่าง ซึ่งจะมีปริมาณน้ำเพียงพอในการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัด

(7) โครงการภูเก็ต ICT CITY ในเรื่องของ ICT ของจังหวัดภูเก็ต ปัญหาที่พบคือการขาดบุคลากรพวกโปรแกรมเมอร์ การลงทุนจะมีอยู่ตลอดเวลาแต่ยังขาดบุคลากร แม้สำนักงาน SOFTWARE INDUSTRY PROMOTION AGENCY (SIPA) ในจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรแล้วก็ตาม ประกอบกับหลายหน่วยงานยังไม่มีงบประมาณหรือยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางให้มีหรือนำ ICT มาใช้อย่างจริงจัง ทำให้การพัฒนาเกิดความล่าช้า จึงขอมอบหมายให้การสื่อสารแห่งประเทศไทยรับไปปรับปรุงวิธีการรวมทั้งให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

(8) โครงการจัดตั้ง CALL CENTER ปัจจุบันเอเยนอยู่ในกรุงเทพฯ จึงต้องกำหนดเป็นหมายเลข 9 หลัก ที่กรุงเทพฯ แต่จากการตรวจสอบพบว่าในพื้นที่ได้กำหนด

หมายเลข 4 หลักไว้ให้ใช้แล้ว คือหมายเลข 1565 ซึ่งทางจังหวัดยังไม่เคยนำมาใช้งาน จึงขอให้นำมาใช้ใน 3 จังหวัดนี้ก่อนเป็นการ POOL การบริการร่วมกันในระยะต่อไปค่อยไปขออนุมัติ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรติดต่อโดยตรงได้ทั่วประเทศ แต่ขอให้ (.กทข) ไม่เรียกชื่อว่า CALL CENTER แต่จะเรียกเป็นชื่ออะไรนั้น ขอมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำเนินการ

(9) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายฉลองป่าตอง- โดยที่ถนนสายดังกล่าวผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้มีการทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว ขณะนี้กำลังรอกคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขานาคเกิด หากได้พื้นที่แล้ว กรมทางหลวงชนบทจะได้พิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณต่อไป

(10) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ได้ดำเนินการขยายตัว WAREHOUSE กับตัว TERMINAL แล้ว เหลือเรื่องเดียวคือลานจอดเครื่องบิน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคา ส่วนการขอขยายระยะทางวิ่งโดยการต่อความยาวอีก 300 เมตร ขณะนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยกำลังทำการศึกษา

2) จังหวัดพังงา

(11) จังหวัดพังงา ประสบปัญหาด้านน้ำเสีย ขยะ และด้านสาธารณสุข ภูเก็ตต่าง ๆ ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปช่วยทำแผนปฏิบัติการในการออกแบบการกำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันความเสียหายบริเวณเขาหลัก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วของนักท่องเที่ยว ในด้านของถนนได้มอบให้กรมทางหลวงไปพิจารณาขอบทางซึ่งค่อนข้างแคบของถนนที่ผ่านบริเวณเขาหลัก เนื่องจากเป็นถนนในเขตท่องเที่ยว และเส้นทางคดเคี้ยวมาก การออกแบบขยายถนนควรคำนึงถึง CONCEPT เพื่อการท่องเที่ยว โดยควรมีเลนจักรยานและมีช่องทางเดินให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวเล่นเพื่อชมเขาชมทะเลได้รับความปลอดภัย

(12) โครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่- ซึ่งทั้งสองเกาะขณะนี้มียี่สิบรถเป็นจำนวนมาก และมีนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยว เกาะทั้งสองดังกล่าวเป็นที่นิยมในเรื่องความสวยงามนักท่องเที่ยวไปกันมาก 2 เกาะนี้อยู่ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ จังหวัดพังงาได้เสนอให้มีการก่อสร้างสะพานเชื่อม 2 เกาะ และเป็นความต้องการของประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่ทั้ง 2 เกาะ ประมาณ 13,000 คน หากไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นความต้องการของท้องถิ่น ก็จะสนับสนุนให้มีการก่อสร้างสะพานเชื่อมทั้งสองเกาะเข้าด้วยกันสำหรับเกาะปันหยี ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ แต่ปรากฏว่าในช่วง HIGH SEASON มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวมากกว่า 10,000 คนวัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างถาวร ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรจะ

ไปเร่งพิจารณาแนวทางที่จะวางสายเคเบิลใต้น้ำในการที่จะนำไฟฟ้าจากแผ่นดินใหญ่ไปที่เกาะปันหยี

(13) โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา โครงการนี้ควรให้มีการบูรณาการร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเล ทั้ง 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ เพราะขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมทางน้ำ เช่นการลดภาษีเรือยอร์ท การส่งเสริมการสร้างท่าเทียบเรือมารีนาเพิ่มจำนวนมากขึ้น การท่องเที่ยวทางน้ำมีมากขึ้น แต่ในเรื่องของอุปกรณ์การดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางน้ำจะต้องเพิ่มให้ครบถ้วนเพื่อเป็นภาพพจน์และเป็นหลักประกันให้นักท่องเที่ยวด้วย ฉะนั้น ใน 3 จังหวัด ควรจะได้มีการประชุมหารือร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ร่วมกัน โดยจะมีการลงทุนในการที่จะใช้เครือข่าย มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการรักษาความปลอดภัย เช่น เรือเร็ว อุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่องมือสื่อสาร ฯลฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ทัน่วงที เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นเมืองมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว จะเป็น IMAGE ของเมืองท่องเที่ยว ขอให้ร่วมกันทั้ง 3 จังหวัดทำเป็นโครงการขนาดใหญ่ POOL การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวร่วมกัน โดยให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด ตำรวจภูธร ตำรวจน้ำ ทหารเรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี หารือร่วมกันจัดตั้งศูนย์ ดังกล่าว และมีเครือข่ายเชื่อมโยงตามจุดท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ โดยมีระบบสื่อสารที่ทันสมัย จะทำให้ความเป็นมาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ขอมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยประสานกับทั้ง 3 จังหวัดจัดทำเป็นโครงการของกลุ่มจังหวัดนี้

2. การประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2547 นั้น รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ได้มอบนโยบายดังเช่นที่จังหวัดภูเก็ต-พังงา และได้รับฟังปัญหาของจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

2.1) การติดตามงานที่เป็นปัญหาของจังหวัดกระบี่ และมีข้อสั่งการดังนี้

1) โครงการฟื้นฟูและดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียเกาะพี

พี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบบ่อฝังที่เกาะพีพี ตั้งแต่เมื่อปี 2541 แต่ถูกทิ้งร้างมานาน ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์เกิดสนิม จำเป็นต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างเพิ่มเติมและโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและน้ำฝนไหลลงบริเวณหน้าหาดอ่าวนาง ซึ่งทั้ง 2 กรณีดังกล่าว จังหวัดกระบี่ได้ขอรับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี ในคราวที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปกระบี่เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาพิจารณาจัดทำแผนในภาพรวมและเสนอขอตั้งงบประมาณตาม

ความจำเป็นต่อไป ดังนั้น จึงมอบหมายให้จังหวัดเร่งเสนอโครงการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณต่อไป

2) โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจรช่วงกระบี่ อ่าวลึกตอนที-1 วงเงิน 400 ล้านบาท ขอให้รีบดำเนินการหาผู้รับจ้าง และมีอีกหลายช่วงที่กำหนดไว้ในแผนที่จะต้องดำเนินการในปีต่อ ๆ ไปนั้น ขอให้กรมทางหลวงจัดลำดับความสำคัญในการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดนี้ต่อไป

3) การพัฒนาพื้นที่เกาะลันตาเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพิเศษ ขณะนี้เกาะลันตาใหญ่เจริญก้าวหน้ามากกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับตามได้ทัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการท่องเที่ยวที่ไม่เกิดความยั่งยืน ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เข้าไป (.อพท) ประสานและจัดวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการหารือร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นให้มีความเห็นสอดคล้องกัน ในการดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้ ให้ดำรงคุณค่าและมีความยั่งยืน ทั้งนี้ ขอให้มีการบูรณาการวางแผนการพัฒนาและบริหารจัดการให้เป็นพื้นที่พิเศษอย่างมีเอกภาพโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไป

2.2) การติดตามพื้นที่หมู่เกาะลันตาน้อย-ลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

พบว่าถนนบนเกาะมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก บางช่วงมีฝุ่น ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวเกิดความไม่สะดวกต่อการสัญจรไปมา จึงได้มอบหมายให้จังหวัดกระบี่จัดทำโครงการก่อสร้างถนน-สังกั่ว โดยขอใช้งบกลางรายการสำรวจ-สายศาลาด่านงจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 สำหรับรองนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดยเร่งด่วนต่อไป

24. เรื่อง ยุทธศาสตร์ 4 ปี สร้างกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 - 2551)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ "ยุทธศาสตร์ 4 ปี สร้างกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 - 2551)" และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เสนอ

รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงาน เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Road Map พัฒนากีฬาชาติ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2547 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม และได้จัดทำ "ยุทธศาสตร์ 4 ปี สร้างกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 - 2551)" ประกอบด้วย

1. วิสัยทัศน์ : "สร้างกีฬาเป็นวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"

2. พันธกิจ : "ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬาด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ โดยร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้การดำเนินงานด้านกีฬาสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน บรรลุผลตามนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างการกีฬาให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลก"

3. เป้าหมาย :

3.1 ประชาชนทุกกลุ่ม ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 ประเทศไทยมีการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ กีฬาในระดับท้องถิ่น และกีฬาเพื่อการแข่งขันในระดับโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

4. "ยุทธศาสตร์ 4 ปี สร้างกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 - 2551)" ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน 44 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 39,925.86 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 แผนงาน 11 โครงการ งบประมาณ 15,160 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 ล้านคน และนิสิต นักศึกษา จำนวน 2 ล้านคน

แผนงาน/โครงการ มีดังนี้

แผนงานที่ 1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการพลศึกษาในสถานศึกษา

1.1 โครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูพลศึกษา

1.2 โครงการผลิตครูพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ

- 1.3 โครงการสร้างคู่มือ สื่อ และนวัตกรรมการสอนพลศึกษาและการฝึกกีฬา
ขั้นพื้นฐาน
- 1.4 โครงการสร้างลานกีฬาทุกโรงเรียน
- 1.5 โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
- 1.6 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ
- 1.7 โครงการปรับหลักสูตรการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการเรียน
วิชาพลศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
- 1.8 โครงการปรับหลักสูตรการสอนระดับอุดมศึกษาให้มีวิชาพลศึกษาเป็นวิชา
บังคับเลือก

แผนงานที่ 2 แผนงานส่งเสริมการสร้างนักกีฬาในสถานศึกษา

- 2.1 โครงการ 1 School 1 Hero
- 2.1 โครงการ University Hero

แผนงานที่ 3 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างร่างกายของนักเรียนและ เยาวชน

- 3.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างร่างกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน
- 4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน ประกอบด้วย 3 แผนงาน 7 โครงการ
งบประมาณ 13,172.76 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทุกกลุ่ม

แผนงานที่ 1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย กีฬาและ นันทนาการเพื่อมวลชน

1. โครงการ 1 ตำบล 1 สนามกีฬา
2. โครงการจัดจ้างอาสาพัฒนาการกีฬาประจำตำบล
3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกในการประกอบ
กิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้ชุมชน
4. โครงการวันกีฬาประจำสัปดาห์

5. โครงการส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

แผนงานที่ 2 แผนงานส่งเสริมกีฬามวลชน

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล

แผนงานที่ 3 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพของประชาชน

1. โครงการทดมอบสมรรถภาพทางกายของประชาชน

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 4 แผนงาน 14 โครงการ งบประมาณ 8,789.10 ล้านบาท

เป้าหมาย

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศจีน ปี พ .ศ.2551 ได้เหรียญทองไม่น้อยกว่า 5 - 8 เหรียญ

เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ ประเทศกาตาร์ ปี พ .ศ.2549 ได้เหรียญทอง ไม่น้อยกว่า 20 เหรียญ

ซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ปี พ .ศ.2548 และครั้งที่ 24 ณ ประเทศไทย ปี พ .ศ.2550 ประเทศไทยต้องเป็นจ้าวซีเกมส์ ในกีฬา) (สากลที่มีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมส์และเอเชียนเกมส์

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาองค์กรกีฬา

1. โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาจังหวัด
2. โครงการเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
3. โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารองค์กรกีฬา)Sports City)

แผนงานที่ 2 แผนงานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ

1. โครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ สนามกีฬาเมืองหลัก
2. โครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (ธนบุรี/กรุงเทพมหานคร)
3. โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. โครงการศูนย์ฝึกกีฬาบนที่สูง

แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนานักกีฬา

1. โครงการ Sports Hero
2. โครงการข้างเฟือกในต่างแดน
3. โครงการสนับสนุนนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยการสนับสนุนของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้)1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ (เอกชน /

แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนาบุคลากรกีฬา

1. โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา
2. โครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา
3. โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. โครงการพัฒนานักบริหารจัดการกีฬา

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ ประกอบด้วย 5 แผนงาน 12 โครงการ งบประมาณ 2,804 ล้านบาท เป้าหมายคือ พัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 ชนิดกีฬา

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนานักกีฬาสู่กีฬาอาชีพ

1. โครงการ Sports Hero สู่กีฬาอาชีพ

แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ

1. โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ
2. โครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาอาชีพ
3. โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการอาชีพ

แผนงานที่ 3 แผนงานจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

1. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ
2. โครงการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพ
3. โครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ

4. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ อื่น ๆ ที่มีศักยภาพ

แผนงานที่ 4 แผนงานบริหารจัดการกีฬาอาชีพ

1. โครงการจัดตั้งสโมสรกีฬาอาชีพ
2. โครงการ Sports TV.

แผนงานที่ 5 แผนงานสิทธิประโยชน์เพื่อหารายได้สนับสนุนกีฬา

1. โครงการสร้างมาตรการภาษีเพื่อจูงใจภาคเอกชนให้สนับสนุนการกีฬา
2. โครงการจัดหาสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนกีฬา

5. งบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 ปี สร้างกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 - 2551) ได้ดังนี้

- 5.1 งบประมาณ 2548 เป็นเงิน 8,274.10 ล้านบาท
- 5.2 งบประมาณ 2549 เป็นเงิน 10,584.94 ล้านบาท
- 5.3 งบประมาณ 2550 เป็นเงิน 10,801.94 ล้านบาท
- 5.4 งบประมาณ 2551 เป็นเงิน 10,264.88 ล้านบาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 39,925.86 ล้านบาท

25. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

1. กระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แต่งตั้ง นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 ชช ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

2. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพิ่มเติม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่ สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) เสนอให้ นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

3. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้แต่งตั้งนายประเจิด สุขแก้ว รองผู้ว่าการ-วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นไป

4. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 3 ราย ดังนี้

นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดี (นักบริหาร)10) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุวัช สิงห์พันธุ์ อธิบดี (นักบริหาร)10) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร)10) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายชาติรี ช่วยประสิทธิ์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) 10) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร)10) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)

